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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 
2. นายธนชั  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สชุัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
7. นายวีระยุทธ    มาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
8. นางสาคร   ทาเล ่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
9. นางร าพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายพชิญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
5. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลภัสรดา  ดงค าฟ ู ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน 
8. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายเสาร์ค า  แสนปิง ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
10. ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท  เอื้องมณี นายชา่งโยธา 
11. นางสาวภาวิณี  แต้ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  
จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อมาประชุมในครั้งนี้  และในการประชุมในวันนี้มีเรื่องให้ที่
ประชุมสภาพิจารณาดังนี้ 

1.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000.00 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

2.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบ
การบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก การถ่ายโอน การก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ า อาคาร
ชลประทานและการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
ให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 โครงการ 

3.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นขอบการมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน รหัสโครงการ ลพ.06-4-054 

4.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้ด าเนินการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้อง
ส้วมอาคารศาลาสร้างสุข เทศบาลต าบลก้อ 

5.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 

6.การพิจารณาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2565 และ
สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 30 เดือน

สิงหาคม   พ.ศ.2564 ) 
ประธานสภาฯ -ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 แล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดได้
ตรวจสอบและมีความต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1.ญัตติเรื่อง  ขอเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน,เครื่องส ารองไฟฟ้า) งบประมาณทั้งสิ้น 
19,500 บาท  
ประธานสภา ฯ - ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อขอรับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ โดยมีทั้งหมด 5 ญัตติ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการขอชอบจากท่ีประชุมสภาที่ละญัตติที่ละเรื่องเรียงล าดับดังกล่าวต่อ
สภาได้ทราบและพิจารณา 

1.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000.00 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
32,000.00 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 

ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบใน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน)  เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในส านักงานเทศบาลต าบลก้อ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  จ านวน  2  เครื่อง  

เครื่องละ  17,000  บาท  รวมเป็นเงิน  34,000  บาท  ปัจจุบันเทศบาลได้บริการประชาชนทั้งในและนอก
สถานที่  รวมทั้งการเสนองานในระบบสาระสนเทศ  จึงจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (โน๊ตบุ๊ก)     
เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน) เพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติงานภายในส านักงานเทศบาลต าบลก้อ  

เหตุผล  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลก้อ เป็นไปด้วย
ความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งการให้บริการประชาชนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
และตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม        
พ.ศ.2563 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
โปรดพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  (เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน) ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ รายละเอียดดังนี้ 
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 รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน)  ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ  

ล าดับที่ รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้เดิม 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ขอโอนงบประมาณ

เพื่อตั้งรายงานใหม่ (ส านักปลัด) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565 
หน้า 91/171  แผนงานบรหิารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2  
เครื่อง  เครื่องละ  17,000  บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 34,000 บาท  
 
1)ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  
0808.2/ว  1095  ลงวันที ่ 28  พฤษภาคม  
2564  เรื่อง  รูปแบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจา่ย  งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า  1.0  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล 
ผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 
1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth 
1)ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  
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0808.2/ว  1095  ลงวันที ่ 28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง  รูปแบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอรับความเห็นชอบ
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 16,000.00 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 32,000.00 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สท.เขต 1 -ตามที่ได้สังเกตดูข้อมูลการโอนงบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม 34,000 บาท และ
โอนไปตั้งรายการใหม่ 32,000 บาท ต่างกัน ไม่ทราบว่ายังคงเหลือไว้ในรายการเดิมใช่หรือไม่ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาฯ ตามที่ดูข้อมูลการขอรับความเห็นชอบไม่มีรูปภาพ
ประกอบให้เห็นถึงสภาพของครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดซื้อ และเงินคงเหลือที่ ตั้งไว้เดิมอีก 
2,000 บาท จะท าเช่นไร ให้เป็นเงินตกไปหรือน ามาใช้จ่ายได้อีก 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด   -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000.00 บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 32,000.00 บาท จากเดิมที่ได้ตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะและเครื่องส ารองไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันมีกระแสไฟฟ้าดับบ่อย 
จึงขอเปลี่ยนเป็นแบบโน้ตบุค และไม่มีรูปภาพประกอบมานั้น แต่รายละเอียดของครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้งานในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ
บ่อย ถ้าใช้งานคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะก็จะไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติราชการได้ หากใช้งาน
แบบโน้ตบุคยังคงท างานต่อเนื่องได้ และในส่วนเงินที่คงเหลืออยู่เดิมและหากไม่ใช้จ่าย ในสิ้น
ปีงบประมาณก็ตกเป็นเงินสะสมไป 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 



~ 6 ~ 
 

  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน 1 เสียง  
  1.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 
 

2.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก การถ่ายโอน การก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ า อาคารชลประทานและ
การบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานให้แก่ เทศบาลต าบล
ก้อ จ านวน 2 โครงการ 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 

ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ
มอบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอน การก่อสร้าง ฝาย อ่าง
เก็บน้ า อาคารชลประทานและการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทานให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ (องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ) อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ทรัพย์สินจ านวน 2 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ  ตามที ่โครงการชลประทานล าพูน ได้ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอน การก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ า อาคารชลประทานและการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ (องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ) 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 จ านวน 2 โครงการ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจในการ
ปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยให้เทศบาลต าบลก้อ (องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ) อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน สามารถ
เลือกด าเนินการก่อสร้างฝายขึ้นใหม่ บ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก ที่มีอยู่เดิมให้แก่ฝายประชาอาสาที่
ก่อสร้าง โดยงบประมาณของกรมชลประทานที่ปรากฏในทะเบียนฝายประชาอาสา และการขุดลอกหน้าฝาย
ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

เหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ามีการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  หมวด 
9 การบริหารพัสดุ เทศบาลต าบลก้อ จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ 

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
โปรดพิจารณาการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 
2 โครงการ รายละเอียดการโอนทรัพย์สินดังนี้  

1.อ่างห้วยโป่งคาและระบบ จ านวน 1 โครงการ มูลค่า/ราคา ณ วันที่ซื้อ/ได้รับทรัพย์สิน 
3,889,000.00 บาท ยาว 249.00 เมตร สูง 11.00 เมตร ปีที่สร้าง พ.ศ.2528  

2.ฝายห้วยแม่ก้อ จ านวน 1 โครงการ มูลค่า/ราคา ณ วันที่ซื้อ/ได้รับทรัพย์สิน 3,997,000.00 
บาท ยาว 40.00 เมตร สูง 1.90 เมตร ปีที่สร้าง พ.ศ.2526 
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ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอรับความเห็นชอบ
การรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก การถ่าย
โอน การก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ า อาคารชลประทานและการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาด
เล็ก ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 โครงการ มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม ่

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอขอรับ
ความเห็นชอบการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาด
เล็ก การถ่ายโอน การก่อสร้าง ฝาย อ่างเก็บน้ า อาคารชลประทานและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
แหล่งน้ าขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 
โครงการ นั้น โครงการนี้ได้มอบมาให้นานแล้วหลายปี ตั้งแต่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก้อ 
ผู้บริหารชุดเดิมแล้ว ขอทราบว่าการขอมอบโอนครั้งนี้ คือเป็นแบบไหน ท าการโอนมาให้ใหม่หรือ
ว่าอย่างไร เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง หากซ่อมบ ารุงจะใช้งบประมาณที่สูงมาก จะเกิน
ศักยภาพเทศบาลจะท าอย่างไร ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะผู้บริหารเทศบาล 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนสมาชิกสภา ขณะนี้ฝายห้วยแม่ก้อมีสภาพช ารุดเสียหาย
จากน้ าไหลหลาก ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ และได้ประสานขอรับการสนับสนุนการซ่อมจาก
กรมชลประทานแล้ว ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การมอบโอนภารกิจมาให้แล้วนั้น จะขอ
ส่งคืนให้เจ้าของโครงการไม่ได้ ต้องด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลก้อ ไม่ได้น าเข้าระบบไม่อยู่ ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
เทศบาล จึงต้องด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ตามที่ตนเองเข้าใจคือ เทศบาลจะต้องน ามาเข้าระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลก่อนใช่หรือไม่ และการรับมอบโอนภารกิจนี้ จะขอให้สภาเห็นชอบนั้น ชัดเจน
หรือไม่ว่าจะไม่มีปัญหา หากถูกต้องทางสมาชิกสภาก็เห็นด้วย เพราะฝายมีความจ าเป็นต้องใช้กับ
การท าการเกษตร 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด   -โครงการที่มีการส่งมอบถ่ายโอนภารกิจนี้ ก็จะ
เหมือนกับโครงการถนนลาดยาง 2 เส้น โครงการของหมู่บ้านก้อทุ่ง และสายแก่งก้อ ทาง
เทศบาลก็รับมาแล้วต้องอยู่ในความรับผิดชอบบ ารุงรักษา และกรณีฝายนั้นก็ส่งมอบมานานแล้ว 
แต่ไม่ได้น าเข้าสู่ระบบให้เกิดความถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายทางผู้บริหารเทศบาลพยายามที่
จะน าไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือแต่ก็ติดกับสภาพปัญหา
ดังกล่าว 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2 -ไม่ทราบว่ายังมีโครงการหรือภารกิจถ่ายโอนไหนอีกบ้าง ที่ตกค้างและยัง
ไม่ได้น าเข้าสู่ระบบทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลก้อบ้าง และจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลก้อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบนี้อีกหรือไม่ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ขอมอบหมายให้นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาในที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ทุกท่าน ขอน าเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจถ่ายโอนไหนอีก
บ้างที่ตกค้างและยังไม่ได้น าเข้าสู่ระบบทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลก้อบ้างนั้น การถ่าย
โอนหรือการส่งมอบภารกิจถ่ายโอนที่เป็นทั้งทรัพย์สินและไม่เป็นทรัพย์สิน บางภารกิจเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภารกิจดับไฟป่าและการบ ารุงรักษาซึ่งมีอยู่หลายภารกิจ แต่ที่
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ส ารวจภารกิจที่ส่งมอบที่เป็นทรัพย์สินและต้องน าเข้าสู่ระบบการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินยังมี
แค่นี้ก่อน 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 

3.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นขอบการมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน รหัสโครงการ ลพ.06-4-054 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 

ข้าพเจา้ นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ
มอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน รหัสโครงการ ลพ.06-4-
055 ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ า  ให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลก้อ) อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  จ านวน 1 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ ตามที่ กรมทรัพยากรน้ า  ได้ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน รหัสโครงการ ลพ.06-4-055 ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ า  ให้แก่ เทศบาลต าบลก้อ 
(องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ) อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  จ านวน 1 โครงการ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจในการ
ปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยให้เทศบาลต าบลก้อ (องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ) อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน การจัดท า
ทะเบียนแหล่งน้ าขนาดเล็ก ส าหรับการบริหารจัดการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามภารกิจหน้าที่
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ามีการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น หมวด 
9 การบริหารพัสดุ  กองช่าง เทศบาลต าบลก้อ จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ 

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
โปรดพิจารณาการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ า  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน รหัสโครงการ ลพ.06-4-055 จ านวน 1 โครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 

-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยส านักงาน
ทรัพยากรน้ า ภาค 1 ขุดลอก กว้าง – เมตร ยาว – เมตร ลึก – เมตร เลขที่สัญญา สทภ.1/102/2554 ลง
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เริ่มสัญญาวันที่ 18 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ราคา
ก่อสร้าง 1,890,000.00 บาท และตามหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 19 
มกราคม 2554 สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 วันแล้วเสร็จ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  

-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ปีงบประมาณ 2554 ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า รหัส
โครงการ ลพ.06-4-055 ที่ตั้งแผนที่ระวาง 4744 III พิกัด N 1951121 E 477093 
ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอรับความเห็นชอบ

การรับมอบการถ่ายโอนภารกิจการส่งมอบการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็ก โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน รหัสโครงการ ลพ.
06-4-054 มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหารเทศบาล ถามว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน อยู่ตรงจุดไหนของหมู่บ้านก้อ
จอก ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ส าหรับจุด าเนินการหรือว่าข้อมูลสภาพพื้นที่ที่ด าเนินการและ
ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจมาให้เทศบาลต าบลก้อนั้น จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดเพิ่ม 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ส าหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน ตั้งอยู่ในจุดบ้านก้อจอก เป็นอ่างเก็บน้ าที่มีสภาพการออกแบบที่ดีและสวยงาม มีการปลูก
หญ้าป้องกันตลิ่งพัง ซึ่งจะมีรูปภาพในตอนที่มองเห็นได้ชัดเจนก่อนส่งมอบถ่ายโอนภารกิจมาให้
เทศบาล ดังรูปที่ได้น าให้สมาชิกสภาได้ดูแล้วนั้น และสมาชิกสภาที่พอรู้จักพื้นที่ที่ด าเนินการจุด
ที่ตั้งโครงการคงจะพอดูออกว่าตั้งอยู่ตรงจุดไหนแล้ว 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 

4.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้ด าเนินการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้องส้วม
อาคารศาลาสร้างสุข เทศบาลต าบลก้อ 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 

ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้
ด าเนินการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้องส้วมส่วนประกอบของอาคารศาลาสร้างสุข 
เทศบาลต าบลก้อ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและ
ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา ๑๑๓ การด าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การ
เบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215 ผลการตรวจสอบพัสดุ อาคารห้องน้ าห้อง
ส้วมส่วนประกอบของอาคารศาลาสร้างสุข ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 

เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ 
หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
มาตรา ๑๑๓ การด าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215  
 ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
โปรดพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้องส้วม
ส่วนประกอบของอาคารศาลาสร้างสุข เทศบาลต าบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 
ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอรับความเห็นชอบให้

ด าเนินการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้องส้วมอาคารศาลาสร้างสุข เทศบาลต าบลก้อ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาฯ ตามที่ได้ไปตรวจดูสภาพพื้นที่จริงแล้วนั้น ก็ยังคงเห็น
ว่าห้องน้ าห้องส้วมก็ยังคงมีสภาพที่ดีอยู่บ้าง และหากจัดกิจกรรมส าหรับศาลาสร้างสุขแล้วไม่
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ทราบว่าจะต้องไปใช้ห้องน้ าห้องส้วมที่ไหนในอนาคต และจะใช้ประโยชน์อาคารศาลาสร้างสุข
อย่างไร และการรื้อถอนจะใช้วิธีใด ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยชี้แจงให้สภาทราบด้วย 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับการขอรับความเห็นชอบให้ด าเนินการรื้อถอนห้องน้ า
ห้องส้วมอาคารศาลาสร้างสุขนั้น ก็เพราะว่ามีสภาพที่เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้
งานได้อีก และไม่คุ้มกับการงบประมาณในการซ่อมแซม ประกอบกับได้มีการด าเนินการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 บ่อ ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจากส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 
ล าปาง ซึ่งได้ด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามแผนงานโครงการเป็นโครงการ
ประปาขนาดใหญ่ ซึ่งมีคุณภาพน้ าใช้อุปโภคและบริโภคได้ ซึ่งในบริ เวณดังกล่าวควรจะต้องไม่มี
สิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่พื้นดิน และมีสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 
ประกอบกับสภาพห้องน้ าห้องส้วม ที่สมควรที่จะต้องรื้อถอนห้องน้ าห้องส้วมศาลาสร้างสุขตาม
ระเบียบต่อไป 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด   -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับการ
ด าเนินการรื้อถอนห้องห้องส้วมนั้น จะด าเนินการโดยการจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูลก่อน และ
การทุบรื้อถอน การปรับสภาพแวดล้อมด้วยการเทคอนกรีตเป็นลานคอนกรีตเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและสวยงาม ตามรูปแบบรายการที่ช่างเทศบาลต าบลก้อเป็นผู้ออกแบบรูปแบบ
รายการ 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องน้ าห้องส้วมอาคารศาลาสร้างสุข 
เทศบาลต าบลก้อ หรือไม่ เชิญลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
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5.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 

ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบใน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานด้านช่างการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านช่างการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงทั้งภายในและภายนอกส านักงานและการบริการประชาชน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก 
และรวดเร็ว จึงต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลก้อ  

เหตุผล  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลก้อ เป็นไปด้วยความ
สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งการให้บริการประชาชนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อโปรดพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กองช่างเทศบาลต าบลก้อ  

ล าดับที่ รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้เดิม 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ขอโอนงบประมาณ

เพื่อตั้งรายงานใหม่  
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565 
หน้า 142 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดอืนพนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 
501,160 บาท เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงนิเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
4.หนังสือ ส านักงาน กจ.และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จา่ยดา้น
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนเงินที่ตั้งไว้ 501,160.- บาท  

-โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนงานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 4 รายการดังนี้ 
  1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว (125 
มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไมน่้อยกว่า 10,000 รอบต่อ
นาที เป็นจ านวนเงิน 5,500.- บาท 
  2.ปั๊มลมโรตารี่ ขนาด 3 แรงม้า 50 ลิตร เป็นจ านวน
เงิน 3,690.- บาท 
  3.สว่านโรตารี่ 3 ระบบ ขนาด 24 มม. ยี่ห้อ MAKITA 
เป็นจ านวนเงิน 4,990.- บาท 
  4.สว่านแบตเตอรี่ ยี่ห้อ MAKTEC เป็นจ านวนเงิน 
1,650.- บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,830.- บาท 
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ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอรับความเห็นชอบ
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อในที่ประชุมมีข้อ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาฯ และผู้บริหาร ไม่ทราบว่า ตามที่ทางเทศบาลต าบลก้อ 
ขอโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยโอนจากเงินเดือนของ
ผู้อ านวยการกองช่าง ขอทราบว่าการโอนงบประมาณของกองช่างเทศบาล การโอนเงินเดือน
พนักงานไปตั้งรายการใหม่ท าได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเห็นมีแต่การโอนในรายการที่ไม่ใช้ในหมวด
เงินเดือนพนักงาน 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับอุปกรณ์ของกอง
ช่างเทศบาลต าบลก้อ และจากการใช้งานที่ผ่านมาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บางชิ้นเป็นของส่วนตัวของ
ช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และได้น ามาใช้ในงานราชการ ซึ่งไม่เหมาะสม เป็น
ควรจัดหามาเองจะได้ไม่ต้องใช้ของส่วนตัวของพนักงาน เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงาแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับการโอน
งบประมาณจากหมวดเงินเดือนพนักงานนั้น ตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณ โอนงบประมาณ
จากหมวดเงินเดือนพนักงานไปเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สามารถท าได้ และเงินเดือนผู้อ านวยการ
กองช่าง ที่สอบได้จะมาบรรจุตามที่มีการสอบคัดเลือกที่ผ่านมาอาจจะมีผู้ที่สอบผ่านและมาขอ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างที่เทศบาลต าบลก้อต่อไป 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอเรียนถามเพิ่มเติม แล้วหากนเงินในหมวดนี้ไปใช้แล้ว เงินงบประมาณใน
หมวดอ่ืนๆที่จะสามารถน ามาใช้จ่ายได้ แต่ในการนี้เทศบาลต าบลก้อ ขอใช้ในหมวด เงินเดือน
พนักงานนี้ก่อนใช่หรือไม่ 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด  -ตามที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน
พนักงานนี้ เพราะเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินเดือนผู้อ านวยการกองช่างที่ว่าง และหมวดอ่ืนๆ
อาจจะได้ใช้จ่ายอยู่ในอนาคตที่คิดว่าจะได้ใช้จ่ายหรือไม่ได้ใช้จ่าย ซึ่งยังเอาแน่นอนไม่ได้ ซึ่งใน
การโอนครั้งนี้แล้วก็ยังคงมีงบประมาณท่ีคงเหลืออยู่ 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 



~ 14 ~ 
 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน 1 เสียง  
  1.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 

6.การพิจารณาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2565 และสมัย
แรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในการพิจารณาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.

2565 และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) ขอยกเลิกการพิจารณาในการประชุมคราวนี้ 
เพื่อน าไปเข้าที่ประชุมในการประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่ก าหนดไว้ ระหว่างวันที่ 1 กุ
ภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ต่อไป เพราะว่าได้ก าหนดไว้ในปี พงศ.2564 แล้ว
นั้น ขอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้

หรือไม่ เชิญเสนอได้ 
นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท. เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพ มีเรื่องน าเรียนปรึกษาประธานสภาถึง

นายกเทศมนตรี อยู่ 2 เรื่องเรื่องแรกขอสอบถามเรื่องเสียงตามสายของหมู่ 3 ซึ่งตอนนี้มี
ชาวบ้านแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ยินเสียง ขอให้ทางผู้บริหารน าช่างไปแก้ไขให้
ชาวบ้านด้วยเพื่อชาวบ้านจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศอย่างทั่วถึง 

                เรื่องที่ 2 เรื่องบ่อขยะแต่ละหมู่บ้านซึ่งตอนนี้บ่อขยะมันเต็มปลิวล้นออกมาข้างนอก อยากให้
ฝากน าเรียนถึงผู้บริหารน าแทรกเตอร์ไปดันให้ขยะลงหลุม 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามให้กับสมาชิกได้รับทราบ 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ - เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบเรื่องเสียงตามสาย

และเรื่องบ่อขยะนะครับเรื่องเครื่องเสียงตามสายเราได้ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เมื่อไม่นานมา
นี่เองแต่ตอนนี้เสียอีกไม่ได้เป็นแค่หมู่ 3 ที่ได้รับแจ้งมามีเกือบทุกหมู่บ้าน ทางผู้บริหารจะได้
ประชุมกันและให้เจ้าหน้าที่ไปท าการแก้ไข เรื่องบ่อขยะผมรับไว้และจะให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการให้เรียบร้อย 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต2 – เรียนประธานสภาแจ้งถึงนายกเรื่องเครื่องขยายเสียงขอเอาช่างอิเลกทรอ
นิกศ์มาท าจริงๆ ช่างไฟฟ้าเทศบาลอาจท าไม่ได้ 

นางจีญาภรณ์ ทาฝ้ัน สท.เขต๑ – เรียนประธานสภาที่เคารพฝากเรียนถึงนายกเทศมนตรี เรียนถามเรื่องการ
เผาขยะนโยบายเราคือฝังกลบแตต่อนนี้มีการจุดไฟเผาบ่อขยะสร้างมลพิษให้แก่ชุมชนฝากถึง
นายกให้ท าการแก้ไขด้วย 

ประธานสภาฯ -ขอนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจง 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรื่องขยะทางเทศบาลยืนยันว่าเราจะใช้วิธีฝังกลบแต่อาจจะมี

คนลักลอบเผาบ้างแต่ก็ก าชับพนักงานเราทุกคนไม่ให้เผาบ่อขยะเรื่องนี้ผมรับไว้และจะให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ท าการแก้ไขต่อไปครับ                                                           

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่ 
เชิญเสนอได้ 
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นายโสภณ มาติ สท.เขต2 – เรียนประธานสภาที่เคารพ วันนี้มีข้อซักถามและปรึกษาหารือในที่ประชุมอยู่ 4
เรื่อง กรณีบ่อขยะขอให้นายกได้ด าเนินการโดยเร็วเพราะชาวบ้านเดือดร้อน 

เรื่องที่ 1.เรื่องแท้งน้ าหมู่ 3 ที่ได้แจ้งภัยพิบัติว่าดินสไลน์จะท าให้แท้งน้ าประปาหมู่บ้าน
เสียหายทางผู้น าได้ท าหนังสือมาแล้วไม่ทราบว่านายกได้รับหนังสือหรือยังถ้าได้รับช่วยเร่งท าการ
แก้ไขด้วยขอทราบรายละเอียดด้วยว่าจะด าเนินการเมื่อใด  

เรื่องที่ 2.เกี่ยวกับงานลอยกระทงที่ผ่านมาเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไว้ 
20,000 บาท อยากทราบว่าใช้เตรียมงานไปเท่าไหร่มียอดหรือบิลที่แสดงการใช้เงินในการจัด
งานไหมขอให้นายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้อธิบายหน่อยว่าใช้ไปอย่างละเท่าไหร่ซื้ออะไรบ้าง
และการจัดงานต่างๆ ต้องมีการประชุมล่วงหน้าให้เจ้าหน้าที่และผู้น ามาปรึกษาหารือกันก่อนถึง
จะจัดงานต่างๆ ขอปรึกษานายกเรื่องนี้ด้วย 

นางจีญาภรณ์ ทาฝ้ัน สท.เขต๑ – เรียนประธานสภาถึงนายกขอค าชี้แจงเรื่องงบประมาณการจัดสถานที่วัน
ลอยกระทงซ่ึงในเทศบัญญัติตั้งไว้ 20,000 บาท อยากรู้ว่าการบริหารจัดการ ส่วนมากที่จัด
สถานที่มีเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาท าทั้งนั้นที่ช่วยกันท าน้ าดื่ม สท.โชติกา วงค์
แหว้น เป็นคนบริจาคอยากทราบรายละเอียดการใช้เงินค่าจัดสถานที่ 20,000 บาท ว่าน าไปใช้
ในจุดไหนบ้างขอนายกชี้แจง 

ประธานสภาฯ -ขอให้นายยกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้ชี้แจง 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาฝากถึงสมาชิกที่สอบถามเรื่องที่แจ้งมา

ดินสไลน์ที่ตรงแท้งน้ าประปาหมู่บ้านผมได้รับหนังสือแล้วตอนนี้มีรถจาก อบจ.มาท าถนนขอให้
ท่านสมาชิกประสานงานไปแก้ไขได้เลยส่วนเรื่องงบประมาณการเตรียมสถานที่ลอยกระทงขอให้
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง เป็นคน
ตอบค าถามเรื่องการประชุมการเตรียมงานลอยกระทงได้ประสานกับผู้น าแต่ละหมู่บ้านในการ
ประชุมอ าเภอแล้วงานจัดไม่ได้เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด  19 จึงไม่ได้เรียกประชุมจัดแต่
สถานที่ให้ประชาชนได้ลอยกระทง เรื่องจัดสถานที่มีการจ้างคนปรับแต่งภูมิทัศน์รายละเอียดให้
หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด – เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงเรื่องงบประมาณที่
เอามาใช้ในการจัดสถานที่ลอยกระทงขอชี้แจงรายละเอียดการจัดสถานที่ ใช้งบจ้างเหมาตัดไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าซื้อน้ ามันก๊าซใส่โคมตะเกียง ค่าซื้อโคม และต่างๆ มีรายละเอียดชี้แจงอยู่
ส่วนเรื่องงานกีฬาที่จะมาถึงเราจะนัดประชุมก่อนว่าจะจัดกันหรือไม่  

นายปรีชา รินท้าว สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาขอแจ้งเรื่องไฟกิ่งเสียไฟไม่ติดได้ท าการแจ้งในไลน์กลุ่ม
แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขขอนายกช่วยตามด้วย  เรื่องงานกีฬาถ้าเราจะจัดจริงจะจัดได้
เหรอเพราะเทศบัญญัติตั้งไว้แค่ 20,000 บาท 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ-เรียนประธานสภาฝากถึงสมาชิกที่สอบถามเรื่องงบงานกีฬา งานกีฬา
ที่ตั้งงบไว้แค่ 20,000 บาท ทางสภาเราคิดว่าคงจัดไม่ได้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามต้องรอประชุม
ใหญ่ที่อ าเภอวันที่ 2 ธันวาคมนี้ก่อนถ้ามีไรคืบหน้าจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกสภาได้ทราบและเรียก
ประชุมในลับดับต่อไป 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่ 
นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา-เรียนประธานสภาฝากถึงนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอช่วยเร่งรัดไฟกิ่ง

ที่เราจะย้ายจุดจากถนนหลวงที่มีไฟกิ่งทางหลวงอยู่แล้วไปใช้ส่องสว่างแต่ละหมู่บ้านที่ส่งเรื่องขอ
มาเพื่อจะมีไฟส่องให้ชาวบ้านในจุดมืดจุดเสี่ยงต่างๆขอปรึกษาเพียงแค่นี้  
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นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด -ได้ท าการไปเร่งรัดการไฟฟ้าแล้วทางไฟฟ้าเขาต้องเข้า
มาส ารวจจุดก่อนต้องนับรวมทั้งหมดมีกี่จุดไฟฟ้าไม่ได้แจ้งว่าไฟฟ้าจะย้ายเองหรือให้เจ้าหน้าที่เรา
ย้ายถ้าการไฟฟ้าย้ายเองอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาขอสอบถามเรื่องรถน้ าได้ข่าวว่ารถน้ าเสีย ค่าซ่อม
ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทมาใช้ได้ไม่นาน ท าไมจึงเสียไวจังขอเจ้าหน้าที่อธิบายหน่อยถ้ามีเรื่อง
ฉุกเฉินเราจะท าอย่างไรเรื่องนี้ 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ-เรียนประธานสภาได้ทราบแล้วเรื่องรถน้ าตอนที่ซ่อมเสร็จช่างที่ซ่อมได้
แจ้งกับผมว่ารถคันนี้หัวเครื่องกับตัวถังไม่เข้ากันท าให้รถเสียบ่อยพังรอบนี้คงไม่ได้ซ่อมละผมได้
แก้ปัญหาน าเครื่องปั้มน้ าไปใช้ดูดน้ าแล้วตัวรถวิ่งได้ปกติเลยแกป้ัญหาชั่วคราวไปก่อน 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่ 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาขอเรียนถามเพิ่มเติมอีก 2 เรื่องเรื่องแรกเงินรางวัลที่ได้จาก

การประกวดเอาไปใช้อะไรบ้าง อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนอยากให้มีบิลให้ถูกต้องตามงบประมาณ
ให้มันถูกต้องจริงๆเรื่องที่ 2 เรื่องที่เราไปส ารวจเรื่องรางระบายน้ าพอมีงบประมาณมาหรือยัง
โครงการนี้จะได้ท าเมื่อไหร่ 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาเรื่องเงินรางวัลเราใช้ไปแล้ว 27,000บาท 
ใช้ซื้ออุปกรณ์ท าธนาคารน้ าที่เหลือยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะปรับปรุงอาคารหอประชุมเราเรื่อง
เครื่องเสียงเรื่องไมโครโฟนต้องรอเจ้าหน้าที่ให้ช่างมาส ารวจประมาณการ 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่  
ทางผู้บริหารมีเรื่องจะชี้แจงหรือบอกกล่าวหรือไม่ 

นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอแจ้งให้ทราบ 
 1.แจ้งเรื่องกรมแรงงานแจ้ว่าได้ให้สวัสดิการเรื่องแรงงานนอกระบบหมู่ที่ 2 เป็นต้นแบบได้จัดท า

อู่ซ่อมรถให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ดูแลคนพิการ งบประมาณ 114,645 บาท 
 2.เรื่องกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของต าบลก้อวางขายที่อ าเภอลี้มีภาคการเกษตรขาย 
 3.เรื่องเงินสงเคราะห์ชุมชน 20 คน เรือนแพ 5 ราย 
 4.เรื่องศูนยก์ารเรียนรู้สตรีเฉลิมพระเกียรติได้จัดคอร์ดเรียนนวดแผนโบราณใครสนใจมาติดต่อที่

ห้องรองนายกได้ 
 5.เรื่องการก่อสร้างฝายชะลอน้ าของหมู 4 4 จุด น่าจะได้ลงมือท าวันที่ 15 ธันวาคมนี้ 
 6.เจ้งเรื่องที่ไปประชุมติดตามกลุ่มที่ไปประชุมจังหวัดกลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มพืชจะมีเด็กๆ

จากมหาวิทยาลัยมาร่วมสร้างฝายชะลอน้ าประมาณวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้ และจะมีพิธีเปิดใช้
ฝายประมาณวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนและคณะ ดร.เจนหรือ
ประธานมูลนิธิผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลจะเข้ามาในพื้นที่ 8-11 ธันวาคมนี้ จึงแจ้งมา
ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ 

 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -เชิญชวนสมาชิกสภาและผู้บริหารมาร่วมกันช่วยท า

ฝายห้วยปันปืนในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 การท าฝายเน้นวัสดุ
ธรรมชาติถ้าสมาชิกและผู้บริหารท่านใดว่างเรียนเชิญนะครับ 

 
 
 



~ 17 ~ 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม       
(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว) 

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางร าพรรณ์  นนท์สุภี) 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวีระยุทธ  มาลา) 
 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม    

       (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   
 


